
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ 

วันอังคาร ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ บ.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ผู้มาประชุม
๑. นายทนงคักดี้ 
๒. นายสมศักดี้ 
๓. นายวิระคักดี้ 
๔. นายอุดม 
๔. นายประยูร 
๖. นายสุรินทร์ 
๗. นางพรทิพย์ 
๘. นายโรจนคักดึ๋

ชุ่มจิตต์ ตำแหน่ง
คงแก้ว ตำแหน่ง
ประกอบสิน ตำแหน่ง
บุญมา ตำแหน่ง
เทพณรงค์ ตำแหน่ง
จิตรสมุทร ตำแหน่ง
ปันทอง ตำแหน่ง
บญไทย ตำแหน่ง

ประธานสภา อบต.โคกเจริญ 
รองประธานสภา อบต.โคกเจริญ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๘

ผู้ไม'มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ
๒. นายวิชัย พืชชน
๓. นายมงคล หินน้อย
๔. นายโกศล แสวงกิจ
๔. นางสาวนิตยา สุดชู
๖. นายดลหมาน พยายาม
๗. นายชุติเดช เก้งศิลา
๘. นางสาวศรีจรรยา ว่องการ
๙. นายสวงศ์ ชูวงศ์
๑๐. นางสาวมณีรินทร์ ซอและ
๑๑. นางสาววรรณเพ็ญ แก้วเจริญ
๑๒. นางวันทนา ประกอบสิน
๑๓. นางสาวคิริจิตร ทัดแก้ว

นายก อบต.โคกเจริญ 
รองนายก อบต.โคกเจริญ 
รองนายก อบต.โคกเจริญ 
เลขานุการนายก อบต.โคกเจริญ 
ปลัด อบต.โคกเจริญ 
ประชาคม หมู่ท่ี ๖ 
ประชาคม หมู่ท่ี ๘ 
ประชาคมหมู่ที่ ๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ท่ี ๔
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์



เริ่มประชุมเวลา
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี

ประธานสภาฯ 
เลขานุการฯ

๑๐.๐๐ บ.
เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้วกระผม นายทนงศักดิ้ ชุ่มจิตต์ ประธาน 
สภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖วันอังคาร ท่ี ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเจริญ

) เร่ืองท่ีประธาบแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
๑.® รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เชิญเลขานุการฯ ขี้แจงข้อกฎหมาย
เรียนประธานสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นะคะ ดิฉัน นางสาวนิตยา สุดชู 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ในฐานะเลขานุการสภาฯ 
ฃอข้ีแจง1ข้อกฎหมาย
ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๑๐๗/ว ๓๘๙๕ 
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ด ้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให ้แก ่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งท ี่ ๑/ ๒๕๖๖ เมื่อวัน 
พฤหัสบดี ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบรายงานผลการประเมินมาตรฐาน 
ขั้นตํ่าเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน (อปท.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ดำเนินการ 
ประเมินมาตรฐานขั้นตํ่าเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขอ อปท. 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอความร่วมมือให้ อปท. ทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลการ 
จัดบริการสาธารณะตามตัวขี้วัดระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นตํ่าการจัดบริการ 
สาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แบบออนไลน์ ซึ่งผลการประเมิน 
ดังกล่าว สำนัก ก.ก.ถ. จะได้น่าเสนอ ก.ก.ถ. ใข้เปีนประโยชน์ในการพิจารณา 
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ และ 
น่าไปใช้เป็นลัดส่วนคะแนนประกอบการพิจารณาการส่งประกวด อปท. ที่มีการ 
บริหารจัดการที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน 
ตำบลโคกเจริญได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 
ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยระบบออนไลน่ เรียบร้อย 
แล้ว ตามคำสั่งที่ผู้บริหารได้มอบหมายให้และได้ลงเว็บไซต์ของ (สำนักงาน ก.ก.ถ.) 
สำหรับในวันนี้จะเป็นขั้นตอนของการประเมินในขั้นตอนที่ ๓ อบต. น่าผลการ 
ประเมินจากระบบเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการ 
รายงานให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ

/เลขาน ุการฯ...



-๓-

เลขานุการฯ หลังจากนั้นก็จะต้องนำผลการประเมินประซาสัมพันธ์ให้ประซาขนทราบและนำผล 
การประเมินพร้อมเอกสารต่างๆ ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย 
อำนาจซององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ซึ่งข้อมูลการประเมินผลการบริการ 
สาธารณะก็จะเป็นข้อมูลในการจัดสรรทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นใน 
ปีงบประมาณ ๒๕:๖๗ ซึ่งเอกสารที่อยู่ในมือ ซองสมาขิกสภาทุกท่านจะเป็นการ 
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะประกอบด้วย 
ต้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๐ ข้อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับร้อยละของ ถนน 
คอนกรีตในพ้ืนที่ แม่,น้ํา สำคลอง ต่างๆ และระบบบริการสาธารณะเกี่ยวกับระบบ 
ประปาหมู่บ้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ได้ลงในระบบ 
เรียบร้อยแล้ว
ด้านที่ ๒ ผังเมือง จำนวน ๑ ข้อ จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการ 
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประซาซนเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยซน์ที่ดินและการ 
พัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม และการส่งเสริมการมืส่วนร่วมของประซาคมใน 
งานด้านการผังเมือง
ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณะสุข ใ)ริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๐ ข้อ 
เข่น จำนวนผู้สูงอายุ กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาซีพผู้สูงอายุ การส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพขีวิต คนพิการ จำนวนสัตว์ที่ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์และ
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคบพิการ ผู้สูงอายุ 
ด้านที่ ๔ ด้านการศึกษา จำนวน ๘ ข้อ เกี่ยวกับร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์ ร้อยละของจำนวนเด็กที่ได้รับอาหาร 
กลางวัน ร้อยละของจำนวนเด็กที่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของโภขนาการ 
ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมซนและการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ ข้อ 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม จำนวนอาสาสมัคร อปพร.ในพ้ืนท่ี ร้อยละของจำนวน 
กล้องวงจรปิด ((1(7โ\/) ในพ้ืนที ่ หรือซ่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ด้านท่ี ๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจขุมซน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
จำนวน ๖ ข้อ เกี่ยวกันร้อยละของกลุ่มอาฃีพ จำนวนกิจกรรมของการส่งเสริม 
อา,ชีพท่ี อบต. ดำเนินการ จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
จำนวนแหล่งข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนการจดทะเบียนพาณิขย์ 
ด้านท่ี ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ข้อ 
เป็นเรื่องของการจัดการขยะ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมซาติการ 
ปลูกต้นไม้ การให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกันไฟปา การจัดอบรมเกี่ยวกับ 
อาสาสมัครปองกันไฟปา

/เลขาน ุการฯ...



เลขานุการฯ

ประธานสภาๆ 
ท่ีประขุม

ประธานสภาฯ 
เลขาบุการฯ

นักวิเคราะห์ฯ

ด้านที่ ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป้ญญาซาวบ้านและโบราณสถาน 
จำนวน ๒ ข้อ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังหมด ๘ ด้าน เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดบริการ 
สาธารณะ รายงานคณะกรรมกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อเป็นข้อมูลในการ 
จัดสรรงบประมาณ จึงเรียนมายังท่านสมาซิกสภาฯทุกท่านเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ 
มีสมาซิกสภาฯท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
รับทราบ
๑.๒ รายงาบการแกัIขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒(ะ๖๖-๒๕๗๐) คร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๖
เชิญเลขาบุการฯ ขี้แจ้งข้อกฎหมาย 
ฃอขี้แจง1ข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การ 
แกไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตามหนังสือ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑/ ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่การ 
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่ีปี เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ 
งบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปจัดทำ 
งบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นและ 
เพื่อแกไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประซาซน ให้เป็น 
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแกไฃปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มิความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯขี้แจงรายละเอียด ค่ะ 
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ปลัด อบต.และผู้เข้าร่วมประขุม 
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมณีรินทร์ ซอและ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
เม่ือวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้ไขคร้ังท่ี ๑/ ๒๕๖๖ โดยมี 
แบบ ผ.๐๒ จำนวน ๓ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดัใ)ท่ี ๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาต้นกุล-บึงนบหลวง 
หมู่ท่ี ๔ จากเดิมงบประมาณดำเนินการในปี ๒๕๖๖ แล้ไขเป็นปี ๒๕๖๗ โครงการ 
ลำดับที่ ๒๔โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอนรักหมู่ที่ ๔ จาก 
เดิมดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้ไขเป็นดำเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๗

/น ักวิเคราะห์ฯ...
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ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
มติที่ประชุม

ลำดับที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระนํ้า ห้วยลานไทร หมู่ท่ี ๕ จากเดิม 
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แกไขเป็นดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
และ ผ.๐๒/ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ท่ี ๘ เช่ือม
บางเหรียงใน หมู่ที่ ๒ เดิมดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แก้ไขเป็นดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอบคุณค่ะ
มีสมาซิกสภาฯท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
รับทราบ
เร่ืองรับรองรายงานการประทุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี 
๒๕๖๖ เม่ือวับท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ขอให้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เม่ือ 
วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ 
ตรวจไว้แล้วในเบื้องต้นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์แห่งรายละเอียดการประชุม หรือ 
มีสิ่งใดผิดพลาด ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน หรือไม่อย่างไร 
สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี 
๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีสมาซิกเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน ๘ 
ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ ท่าน รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๔ 
หน้า ก็มีระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี- ระเบียบ 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่๒ 
ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นขอบ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ครั้งท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓.๒ ขอความเห็นชอบรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของ อบต.
(ห้องนํ้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๔ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา) 
๓.๓ พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินคืนเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ (กรณี 
ซํ้าซ้อนกับสวัสดิการอื่น)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื ่ องอื ่ นๆ
ขอให้สมาซิกสภาฯ พิจารณา ว่ามีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
-ไม่มี-
มีมติรับรอง จำนวน ๘ เสียง

/ระเบียบวาระที่ ๓...
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เร่ืองเพ่ือพิจารณา
๓.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วาระท่ีหน่ีง (ข้ันพิจารณาในหลักการ)
ขั้แจงข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒๒ “ใท้ใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ 
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการ 
รายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง  ๆ ของ 
ทุกหน่วยงานเพื่อให้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณ”
ข้อ ๒๓ “ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข 
งบประมาณในขั้นด้นแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น"

เม ื่อผ ู้บร ิหารท ้องถ ิ่นได ้พ ิจารณาอน ุม ัต ิให ้ต ั้งงบประมาณยอดใดเป ็น 
งบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็น 
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพ ิจารณ าสามวาระรวดเด ียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาขิกสภา 
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ 
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม 
สภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
พ่ื* ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติไวิใม'น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
น้ันหรือไม่ หากมีสมาขิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่ 
สมาขิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว” เพื่อประโยขน์แก่การ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

/เลขาบ ุการฯ...
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ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ข้อ ๔๙ “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายใน 
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแกไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ 
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเข่นเดียวกับการเสนอญัตติ” (อย่างน้อยสองคน)
ก็เป็นระเบียบข้อกฎหมายในขั้นพิจารณารับหลักการ ขอบคุณค่ะ 
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญกล่าวคำแถลงรายละเอียด 
งบประมาณพร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประขุม
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
ผม นายไพโรจน์ ช่วยขนะ นายก อบต. ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ตำบล เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ฉบับน้ีมาเพ่ือโปรด 
นำเสนอต่อที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ในสมัยประขุมนี้ ซ่ึง 
ได้บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว

ในโอกาสน้ีผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอชี้แจง 
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้ทราบถึงสถานะ การคลัง 
ตลอดจนทราบหลักการและนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
ดังต่อไปนี้
ส่วนท่ี ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๑. สถานะ การคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ อบต. โคกเจริญ 
มีสถานะทางการเงินดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๑,๒๙๒,๓๘๓.๑๒ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๔๖,๘๒๗,๕๔๘.๕๕ บาท 
๑.๑๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม เป็นเงิน จำนวน 

๑๐,๕๒๔,๙๔๓.๓๙ บาท
๑.๑๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิก จำนวน 

๑ โครงการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการเงินกันไว้โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน๘ โครงการ 

จำนวน ๖,๑๐๐ บาท

-๓เ-
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นายก อบต. ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๒๙,๓๓๒,๒๔๑.๔๒ บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จำนวน ๑๓๔,๒๒๗.๔๒ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
จำนวน ๑๙๖,๖๔๔.๐๔ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๗๔,๗๔๗.๔๔ บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
จำนวน ๔๙๓,๒๖๑.๔๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๖,๔๒๘.๓๑ บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๘๖,๐๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๔,๔๙๑,๘๘๘.๔๐ บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒,๖๔๘,๔๔๔.๐๐ บาท 

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน ๑๖,๔๓๔,๖๒๘.๔๘ บาท 

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๒๔,๐๒๔,๑๑๙.๒๑ บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จำนวน ๗,๑๐๔,๘๔๐.๘๔ บาท 
งบบุคลากร จำนวน ๙,๒๔๖,๔๘๖.๐๐ บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน ๔,๗๙๔,๖๔๖.๔๓ บาท 
งบลงทุน จำนวน ๗,๐๙๑๔๖.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๑๖๘,๘๗๙.๙๓ บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท 

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน ๑๖,๘๒๘,๔๗๘.๔๐ บาท 
๒.๔ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
จำนวน ๑,๑๙๓,๔๐๗.๐๐ บาท
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท 
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท 
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัด 
พังงา
๑. รายรับ รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร จำนวน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
จำนวน ๒๐๐,๙๒๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-๘-

/น ายก อบต.



หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
จำนวน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวมรายได้จัดเก็บเอง จำนวน ๑,(ะ๗!ว.๙๒๐.๐๐ บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๖,๐๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
จำนวน ๑๖,๐๕๕1๕๐๐.๐๐ บาท 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุบให้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนไห้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
จำนวน ๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวม ๓๐,๔๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท 
๒. รายจ่าย จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง จำนวน ๗,๕๔๘,๔๓๔.๐๐ บาท 
งบบุคลากร จำนวน ๑๑,๙๐๑,๓๒๐.๐๐ บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน๗,๖๑๖,๒๘๙.๐๐ บาท 
งบลงทุน จำนวน ๑,๙๗๗,๒๗๗.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๓๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๓๐,๔๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท 
ส่วนท่ี ๒ ข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ ร่างข้อญัตติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารท่ัวไป จำนวน ๘,๖๕๘,๔๓๐ บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๖๒๔,๘๗๐ บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา จำนวน ๕,๐๖๑,๕๘๘ บาท
แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๗๙๕,๖๕๐ บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๖๘๑,๕๒๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑,๔๑๔,๕๖๐ บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน จำนวน ๒๗๓,๑๐๐ บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน ๗๐๓,๐๐๐ บาท

/นายกอบต. ...



-๑ ๐ -

นายก อบต. ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓,๔๔๓,๒๖๘ บาท 
แผนงานการเกษตร จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานการพาณิชย์ จำนวน ๑,๑๔๔,๐๐๐ บาท 

ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบประมาณ จำนวน ๗,๔๔๘,๔๓๔ บาท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสัน จำนวน ๓๐,๔๒๘1๔๒๐ บาท
ซึ่งรายละเอียดต่างๆอยู่ในมือของทุกท่าน โดยให้ท่านประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ดูในหน้าท่ี ๖๔/ ๙๓ นะครับ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเจริญได้ทำประชาคมและมีการเพิ่มเติมแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗ 
ขอให้สมาชิกสภาฯขับเคลื่อนดูแลให้กับพิ่น้องประชาชนเพื่อลดปัญหาต่างๆในพื้นที่ 
ตำบลโคกเจริญ ดังต่อไปน้ี 
แผนงาบเคหะและชุมซบ

งาบไฟฟ้าและประปา รวม ๓๓๓,๙๐๐ บาท 
งบเงินอุดหบุบ รวม ๓๓๓,๙๐๐ บาท 

เงินอุดหบุบ รวม ๓๓๓,๙๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

๑. โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ ้าสาธารณะ ซอยนิมิตร 
หมู่ท่ี ๗ จำนวน ๗๒,๙๐๐ บาท

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยนิมิต หมู่ท่ี ๗ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
สาธารณะ ซอยนิมิต หมู่ท่ี ๗ ระยะทาง ๔๘๖ เมตร ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดพังงา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๙ และที่แก่ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๔๖๖ ลำดับที่ ๔

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 
สายซอยชลประทาน หมู่ท่ี ๔ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบ 
จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายชลประทาน หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๗๔๐ เมตร ให้แก่ 
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพังงา จำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนชอง 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๙ และที่แก่ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๔๖๖ ลำดับที่ ๒

/น ายก. อบต ...
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นายก อบต. ๒. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายตลิ่งชัน
หมู่ท่ี ๖ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบ สายตลิ่งชัน หมู่ท่ี ๖ เพ่ือ 
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายตลิ่งชัน 
หมู่ท่ี ๖ ระยะทาง ๑,๐๐๐เมตร ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพังงา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๔๙-๒๔๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๔๖๖ ลำดับที่ ๓

ต่อไปให้เปิด หน้า ๘๘/ ๙๓ งานก่อสร้างซึ่งเมื่อทางองค์การบริหารส่วน 
ตำบลโคกเจริญ อุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วนั้น จึงมิความจำเป็นต้อง 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมิ

งบลงทุน รวม ๑,๖๐๖,๐๐๘ บาท 
ค่าครุภัณฑ์) รวม ๔๔๓,๔๐๘ บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑. โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอยชลประทาน 
หมู่ท่ี ๔ จำนวน ๑๗๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ 
ซอยชลประทาน หมู่ท่ี ๔ ปริมาณ โคม 15อ ขนาด ๑๔๐ ผ  จำนวน ๑๔ ชุด 
(ตามแบบแปลนของ อบต.โคกเจริญ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
พ.ศ.๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๔๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๑๖

๒. โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ซอย นิมิตร 
หมู่ท่ี ๗ จำนวน ๘๓,๘๘๘ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ 
ซอยชลประทาน หมู่ท่ี ๔ ปริมาณ โคม 150 ขนาด ๑๔๐ ผ  จำนวน ๗ ชุด 
(ตามแบบแปลนของ อบต.โคกเจริญ)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
พ.ศ.๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๔๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๒๖

๓. โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายบ้านตลิ่งชัน 
หมู่ท่ี ๖ จำนวน ๑๗๙,๗๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ 

สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ท่ี ๖ ปริมาณ โคม 150 ขนาด ๑๔๐ ผ  จำนวน๑๔ ชุด 
(ตามแบบแปลนของ อบต.โคกเจริญ)

/นายก. อบต. ..-



-๑ เอ-

นายก อบต. - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๒๑

ค่าที่ดินและสิงปลูกสร้าง รวม ๑,๑๖๒ ,๖๐๐ บาท 
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาต้นกุล 
- บึงนบหลวง หมู่ท่ี ๔ จำนวน ๑๗๔,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาต้นกุล -  
บึงนบหลวง หมู่ท่ี ๔ ผิวจารจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๗๒ ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของ อบต. โคกเจริญ)

- เป็นไปตามพระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าท่ี ๓๔
ข้อ ๒๓

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู 
ตอนบน หมู่ท่ี ๘ จำนวน ๑๙๐,๓๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนพลู 
ตอนบน หมู่ท่ี ๘ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใข้สอยไม่น้อยกว่า 
๒๙๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต. โคกเจริญ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ ๓๘

๓. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอำพันถึงปาล์มหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑จำนวน ๓๒๙,๑๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายอำพันถึงปาล์มหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โคกเจริญ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๑

/น ายก. อบต. -..



-๑๓-

นายก อบต.

ที่ประชุม 
ประธานสภาๆ

ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

๔. โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะยางเชื่อมสายหัวควน หมู่ท่ี ๒ 
จำนวน ๒๔๔,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายเกาะยางเชื่อมสายหัวควน หมู่ 
ท่ี ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตาราง 
เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.โคกเจริญ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ และที่แก่ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๔๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๔๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๖

๔. โครงการปรับปรุงถนนสายบางหิน หมู่ท่ี ๓ เชื่อมต่อบางหิน 
ลับพร้า หมู่ท่ี ๑ จำนวน ๒๑๒,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบางหิน หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อบาง 
หินลับพร้า หมู่ท่ี ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
๒,๙๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนชอง อบต. โคกเจริญ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ และที่แก่ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๔๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๐) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑/ ๒๔๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๗

สำหรับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม สามารถดูได้ตามเอกสารที่อยู่ในมือชอง 
ท่านสมาซิกสภาฯ ทุกท่านแล้วครับ ต่อไปขอเชิญประธานสภาฯรองประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๗ ต่อไป 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ประมาณ ๒๐ นาที
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีข้อสอบถาม ข้อแก่ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 
หรือท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
-ไมม-
ลาที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ วาระที่หนึ่ง 
(ชั้นพิจารณาในหลักการ) ครับ
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๗ วาระที่หนึ่ง (ชั้นพิจารณาในหลักการ) จำนวน ๘ คน 
ไม่เห็นชอบ - คน งดออกเสียง - คน เวลา (5)0.(เบ็0  บ.

/น ายก. อบต. -..



~(5)(5ไ”

นายก อบต.

ประธานสภาฯ 

นายสมศักดี้ คงแก้ว

ประธานสภาฯ

๓.๒ พิจารณาคัดเสือกคณะกรรมการแปรญัตติ
(ประกอบด้วยสมา?กสภาท้องถ่ิน มีจำบวบไม1น้อยกว่า ๓ คน แตใม'เกิน ๗ คน)
ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน.................
ข้อ ๑๐๔ “ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจกรรมหรือพิจารณา 
สอบสวนเรื่องใด  ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น 
เป็นกรณีพิเศษ”
ข้อ ๑๐๔ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป ็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นขุดต่าง  ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่น  ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ล้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซี่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอซื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ 
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอซื่อให้เสนอไดโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่'ประชุม 
มีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใข้บังคับโดยอนุโลม 
ขอให้ที่ประขุมร่วมกันพิจารณาว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ท่าน 
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
ผม นายสมศักดึ๋ คงแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ 
แปรญัตติ จำนวน ๓ ท่านครับ 
ขอผู้'รับรอง จำนวน ๒ ท่านครับ

/นายอ ุดม ..-



-๑๕-

นายประยูร เทพณรงค์

ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายสมศักดิ๙ คงแก้ว

นายอุดม บุญมา

ประธานสภาฯ 
นายสุรินทร์ จิตสมุทร

บางพรทิพย์ ปันทอง

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายอุดม บุญมา

ประธานสภาฯ 
นายสมศักดิ้ คงแก้ว

เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผม นายอุดม บุญมา สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒ ขอให้มีคณะกรรมการฯ ๓ ท่าน ตามที่ 
นายสมคักด คงแก้ว เสนอครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผม นายประยูร เทพณรงค์ สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๕ ขอให้มีคณะกรรมการฯ ๓ ท่าน 
ตามที่นายสมศ'กดิ้ คงแก้ว เสนอครับ 
ไม่ทราบว่าสมาซิกฯท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมไหมครับ 
-ไม่มี-
ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
มีมติเห็นขอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน 
ขอให้สมาซิกสภาฯเสนอรายซื่อ คนท่ี ๑ ได้เลยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายสมศักดี้ คงแก้ว สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ ผมขอเสนอ 
นายวิระศักดี้ ประกอบสิน สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนท่ี ๑ ครับ
ขอผู้,รับรอง จำนวน ๒ ท่านครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายสุรินทร์ จิตรสมุทร สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๖ 
ขอรับรองนายวิระศักดิ๙ ประกอบสิบ สมาซิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉันนางพรทิพย์ ปันทอง สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๗ 
ขอรับรองนายวิระศ'กดี้ ประกอบสิน สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ ครับ 
ไม่ทราบว่ามีสมาซิกท่านใดจะเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เพิ่มเติม 
ไหมครับ 
-ไม่มี-
เทนชอบ จำนวน ๘ เสียง
ถ้าไม่มี ขอให้สมาซิกทุกท่านเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายอุดม บุญมา สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒ ผมขอเสนอ
นายโรจนศักดี้ บุญไทย สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
ขอผู้,รับรอง จำนวน ๒ ท่านครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายสมศักดึ๋ คงแก้ว สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ ขอรับรองนายโรจนศ'กดึ๋ บุญไทย 
สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ ครับ

/นายประยูร...
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นายประยูร เทพณรงค์

ประธานสภาๆ

ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายโรจนศักดื้ บุญไทย

ประธานสภาฯ
นายวิระศักดี้ ประกอบสิน

นายทนงศักดึ๋ ชุ่มจิตต์

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายประยูร เทพณรงค์ สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ ขอรับรองนายโรจนศักดิ้ บุญไทย 
สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ ครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาซิกท่านใดจะเสนอซื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพิ่มเติม 
ไหมครับ 
-ไม่มี-
เทนชอบ จำนวน ๘ เสียง
ถ้าไม1มี ขอให้สมาซิกทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายโรจนศักดี้ บุญไทย สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ ขอเสนอ นายอุดม บุญมา 
สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ ครับ 
ฃอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายวิระศักดี้ ประกอบสิน สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑ ขอรับรองนายอุดม บุญมา 
สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๒ ครับ
เรียนคณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายทนงศักดี้ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ ขอรับรองนายอุดม บุญมา สมาซิกสภาฯ
หมู่ท่ี ๒ ครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาซิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพิ่มเติม 
ไหมครับ 
ไม่มี
เห็นขอบ จำนวน ๘ เสียง
สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติได้ครบถ้วนตามที่สภาได้
เสนอจำนวน ๓ ท่านเรียบร้อยแล้ว
ท่านที่ ๑ นาย'วิระศักดี้ ประกอบสิน สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑
ท่านที่ ๒ นายโรจนศักดี้ บุญไทย สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘
ท่านที่ ๓ นายอุดม บุญมา สมาซิกสภาฯ หมู่ที ่ ๒

หลังจากนี้ฃอเรียนเชิญสมาซิกทั้ง ๓ ท่าน หลังจากประชุมสภาเสร็จเพื่อ 
ประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เลขานุการกรรมการ 
(เวลา ๑๓.๓๐น.) สำหรับขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๗ หลังจากประชุมเสร็จวันนี้มีสมาซิกหรือผู้บริหารท่านใด มี 
ความประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติ ก็สามารถยื่นได้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ 
ท่าน ซึ่งตามระเบียบกำหนดรับคำแปรญัตติตามระเบียบข้อที่ ๔๔ วิธีการเปีดรับคำ 
แปรญัตติไม่น ้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ตามที่ได ้กำหนดไว้ก ็หลังประชุมเสร็จวันนี้ 
เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.

/เลฃาบุการสภาฯ...
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เลขานุการสภาๆ

ที่ประขุม

เลขานุการๆ

นายก อบต.

และวันที ่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น.
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. และวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม ๒๔๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งหมด ๒๖ช่ัวโมงคร่ึง 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครบตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนดและจะนัดประขุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อประขุมพิจารณากรณีมีการ 
ขอยื่นแปรญัตติและพิจารณาในรายละเอียดของข้อบัญญัติ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๔๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประขุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 
หลังจากนั้นทางประธานกรรมการแปรญัตติก็จะสรุปผลส่งให้ประธานสภาฯในวันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๔๖๖ แล้วประธานสภาฯจะส่งให้สมาชิกสภาฯทุกคน พิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๗ ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๖ 
และจะนัดประขุมเพื่อจะพิจารณาวาระที่ ๒ วาระ ๓ ในเรื่องของข้อบัญญัติอีกครั้ง 
ในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกฯ 
ทุกท่านอีกครั้ง เมื่อสภาฯท้องถิ่นมีมติเห็นขอบร่างข้อบัญญ้ติงบประมาณ ๒๔๖๗ 
แล้ว ก็จะส่งให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติภายใน ๗ วันหลังจากพิจารณาแล้วเสร็จ 
เพื่อจะประกาศใข้ให้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๖ 
มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการสภาฯเสนอ
๓.๓ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมา?กของสมาคมองค์การ 
บริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
ชี้แจงข้อกฎหมาย
ตามหนังส ือสมาคมองค์การบริหารส ่วนตำบลแห่งประเทศไทย ท่ี ส.อบต.ว 
๒๐๑/ ๒๔๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๖ ด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วน 
ตำบลแห่งประเทศไทย ต้องการขับเคลื่อนสมาคมฯในการผลักดัน ระเบียบ ข้อ 
กฎหมายต ่างๆ รวมทั้งแก้ไขป้ญหา อุปสรรค การทำงานในการจัดก ิจกรรม 
สาธารณะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ดังนั้นจึงขอให้องค์การ 
บริหารส่วนตำบลดำเนินการขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและตั้งจ่ายเงิน 
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบประกอบ 
กับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๔ (๒) สภาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ให้ความเห็นขอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ประซาคมและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
ผม นายไพโรจน์ ช่วยขนะ นายก อบต. ขอเสนอญัตติ เพื่อเสนอให้สภาฯพิจารณา 
ให้ความเห็นขอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง 
ประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๔ (๒) สภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

/น ายก อ บ ต ....
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ประธานสภาฯ
มติที่ประขุม1.,,! น ระเบยบวาระท ๔
นายก อบต.

นายก อบต. ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณาต่อไป ครับ 

ไม่ทราบว่ามีสมาซิกท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติครับ 
มีมติเห็นขอบ จำนวน ๘ เสียง 

ญัตติเร่ืองอ่ืน ๆ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ ประขาคมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผม นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. จากที่เราได้ขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๖ ขอขอบคุณไปยังประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ 
และพี่น้องประขาขนตำบลโคกเจริญทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน 
การบริหารสาธารณขององค ์การบริหารส ่วนตำบลโคกเจร ิญท ี่ผ ่านมา ซึ่งใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ เปีนปีที่จะผลักดันและขับเคลื่อนในนโยบายสาธารณ 
ต่อไปในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาของผู้บริหารชุดนี้ 
นะครับและขอทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาใน 
ป ีงบประมาณ ๒๔๖๖ เราได้ดำเน ินโครงการในปี ๒๔๖๖ ไปแล้วนะครับ ๒ 
โครงการคือ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ และโครงการถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ และกำลังดำเนินโครงการไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้ร ับการเงิน 
อุดหนุนหมู่ที ่ ๔ หมู่ท่ี ๗ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๓ ซึ่งได้อุดหนุนไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป 
แล้วนะครับ เหลือขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งแสงสว่างต่อไปนะครับ

ในส่วนของจากคำสั่งของอำเภอทับปุด ท่ี ๒๔๑/ ๒๔๖๖ ก็ได้แก้ไขคำสั่งให้ 
สภาฯมีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมแห่งความภักดี ๑๒๔ ปี “สุขที่สุดทับปุด 
บ ้าน เรา”ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๖ ณ ที่ว ่าการอำเภอทับปุด 
จังหวัดพังงา และมีคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ในเรื่องการ 
เตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ให้กับท้องที่ และท้องถิ่นเข้าร่วม และในวัน 
เสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๖ มีการแช่งขันการวิ่งการกุศล เริ่มจากอำเภอทับปุด 
ผ่านบึงนบหลวง ผ่านตลาด แล้วสิ้นสุดที่อำเภอทับปุดที่เดิมนะครับ ปล่อยตัว 
นักกีฬาเวลา ๐๖.๓๐ น. ขอความร่วมมือไปยังประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ ผู้นำ 
ท้องที่ให้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ ซึ่งจะมีการประกวดต่างๆคิด 
ว่าท่านได้ทราบไปแล้วเบื้องต้นนะครับ

ในส่วนของเรื่องที่แจ้งไปยังท่านประธานสภาฯไปยังสมาซิกสภาฯ เพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายลดขยะต้นทาง จากกระทรวงมหาดไทยได้กำชับในการลด 
ปริมาตรขยะ เพื่อที่จะขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดคาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิท่ี 
เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่ 
สิ่งแวดล้อม อ ันเน ื่องมาจากการท ี่บ ุคคลหรือองค ์กรได ้ดำเน ินโครงการหรือ 
มาตรการที่มีเป็าหมาย

/น ายก อบต. ...
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นายก อบต. โดยนำนโยบายมาเป็นระยะ ซ่ึงผมได้มอบให้รองมงคล หินน้อย ดำเนินการ
ขับเคลื่อนตามนโยบายโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง ๓ คน ได้ขับเคลื่อนแล้ว เพ่ือ 
ประขาล้มพันธ!ห้พื่น้องประชาซนในพื้นที่ ทั้งนี้ขอฝากให้สมาซิกสภาฯช่วยกัน 
ขับเคลื่อนและแจ้งปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ ให้แจ้งให้ท่านรองมงคล ทราบ ได้ให้ 
ทีมผู้บริหารทราบเพื่อที่จะแจ้งได้ดำเนินการตามนโบยายสาธารณะสุขต่อไปนะครับ 
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนโยบาย 
กระทรวงมหาดไทยมาแล้ว จะต้องประขาสัมพันธ์ไปยังพื่น้องประซาซนในการนำ 
ขยะเปียกลงในถังขยะ โดยทางจังหวัด และกระทรวง หน่วยงานที่กำจัดคาร์บอน 
เครดิตจะลงพื้นที่ทุกตำบล สุ่มตรวจนะครับ หากตรวจพบเรามีการใส่ถังขยะเปียก 
จะมีตารางในการเปรียบเทียบการลดโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก หรือเครดิต 
คาร์บอน ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณมายังพื้นที่นั้นๆ การคำนวณจากตาราง 
ที่ต้ังไว้ของระดับโลก มีการขับเคลื่อนตามนโยบายและจะจัดสรรงบประมาณมายัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การกำจัดขยะ ๑๐๐“/อ ตามนโยบายที่ตั้งไว้

เร่ืองต่อไปนะครับ จากที่เรามีสถิติท่อประปาแตก มีผู้กระทำให้เกิดความ 
เส ียหายและกองช ่างได ้ลงไปในพ ื้นท ี่ เส ียงบประมาณ ไปค ่อนข ้างมาก ขอ 
ประซาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่นะครับ หากผู้ใดกระทำให้เกิดให้ท่อประปาแตก ต้อง 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก ิดด้วยนะครับ ขอฝากให้สมาขิกสภาฯดูแลด้วยนะครับ 
หากพบข้อบกพร่องของระบบท่อประปา เสื่อมสภาพ รบกวนแจ้งมายังกองช่าง 
เพื่อที่จะแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และได้นำงบอุดหนุน งบกลาง ไปดำเนินการ 
แก้ไขต่อไปครับ

จากกรณี แจ้งเตือนจากกรมอุตุน ิยมวิทยา มีฝนตกซุก นํ้าป่าไหลหลาก 
ส่งผลให้ถนนเป็นหลุมบ่อ กรณีพื้นที่ที่อยู่เขตป่าให้ท่านแจ้งมา หากเกิดความเดือน 
ร้อนของพี่น้องประขาซน หรือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรไม่ได้ ขอให้แจ้งมาเพื่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้นำข้อมูลเหล่านี้แจ้งไปยังส่วนกลาง ได้นำ 
ข้อมูลไปยังส่วนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมตำบลแห่งประเทศไทยได้รับทราบ 
ด้วยเพื่อที่จะขับเคลื่อนทั้ง ๒ ทาง และได้ส่งให้รัฐบาลได้แก้ปัญหา

เรื่องต่อไป จากที่ผู้รับเหมาทำไม้ยางได้เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเรามีข้อบัญญัติ 
กำหนดไว้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญประกาศใข้ไปแล้ว เข้ามาทำให้ 
ถนนเป็นหลุมบ่อ สมาซิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ ยังปล่อยให้ผู้รับเหมาเข้ามาโค่นไม้ยาง 
บรรทุก ส่งผลให้ถนนเป็นหลุมบ่อ ส่งผลให้มีการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วน 
ตำบลโคกเจริญ ผ่านไปยังศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพังงา ซึ่งต้องมีการแจ้งและ 
ประซาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้กับผู้รับเหมาที่ทำการตัดไม้ยาง บรรทุกนํ้าหนัก 
เกิน ต้องทำบันทึกข้อตกลงว่าจะทำกันอย่างไร จากที่ผ่านมามีหมู่ที่ ๗ มีผู้'รับเหมา 
ตัดไม้ยางเข้ามาคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งท่านสมาซิกต้องร่วมมือและช่วยกันแก้ปัญหา
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เพราะถนนนั้น ผู้รับเหมาเป็นผู้ทำถนนพัง ซึ่งต้องทำความเข้าใจจะต้องขับเคลื่อน 
ไปด้วยกัน ทั้งประชาขน ผู้นำท้องที่ สมาซิกสภาฯในพื้นที่และผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ 
ปิดซ่องว่างไมให้เข้ามาในพื้นที่พี่น้องประซาขน

เรื่องต่อไป แจ้งเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการร่วมงานรัฐพิธี ขอเรียนท่านประธานสภาฯแจ้งให้สมาขิกสภาฯ 
เข้าร่วมด้วยนะครับ ขอความร่วมมือนะครับ

อีกเรื่องนะครับ เรื่อง ของบประมาณไปยังพัฒนาสังคมและมนุษย์ในเรื่อง 
ของการแก้ป ัญหาความเด ือนร้อนของประขาซนที่เป ็นผู้ส ูงอายุ คนพิการ ซ่ึง 
ป ีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ไต ้ดำเน ิน การเสร ็จไป แล ้วบ างส ่วน  แจ ้งผ ่านไปยัง 
ประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ แจ้งไปยังผู้นำท้องที่ใท้อำนวยความสะดวกด้วย เพื่อ 
ดำเนินการขับเคลื่อนตามงบประมาณที่ไต้รับมา ขอฝากใท้ผู้บริหารท้องถิ่นติดตาม 
ด้วยนะครับ

ในส่วนของการดำเนินงานในตำบลโคกเจริญปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากที่ 
เราไต้ทำประซาคมไต้เซิญ ผู้นำท้องที่ อสม. ประธาน อสม. ได้จัดลำดับความสำคัญ 
ได้ของบประมาณไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หลัง ซึ่งอยูในขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งนี้ 
ได้กำซับนักพัฒนาขุมซนฯ ให้แจ้งผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเจริญทราบด้วยนะครับ และต้องแจ้งให้สมาซิกสภาฯทราบด้วยเพราะขาวบ้าน 
อยู่ในพื้นที่ของท่าน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนช่วยเหลือซาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ หาก 
ทางนักพัฒนาขุมขนฯ ไม่แจ้งไปให้สมาซิกสภาฯทราบ ให้ตำนิ แจ้งมาให้ผู้บริหาร 
ทราบด้วยนะครับ เพ ื่อทำความเข ้าใจ สำคับขั้นตอนการทำงานต่อไปนะครับ 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในภาพประขาขน

หากขาวบ้านต้องการขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อปพร.ให้แจ้งมายังองค์การ 
บริหารส่วนตำบล โคกเจริญ ล่วงหน้า ทางผู้บริหารได้วางแผนการดำเนินงาน หรือ 
แจ้งมายังหัวหน้าศูนย์ อปพร.เพื่อดำเนินการ ในฐานะผมเป็น ผอ. อปพร. ได้ทราบ 
เรื่อง จะได้ดำเนินการเซ็นคำร้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อปพร. ให้ท่าน ในการ 
ปรับปรุงระเบียบของ อปพร. ในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารกำลังดูค่าตอบแทนนอก 
สถานที่ให้ท่านอยู่ หากต้องการใข้เครื่องมือให้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะขับเคลื่อนพัฒนาในแต่ละหมู่บ้าน ในแต่ละ 
พ้ืนท่ี ขอบคุณครับ
มีสมาซิกท่านใด มีเรื่องที่สอบถามเพิ่มเติมบ้างไม่ครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
ผมนายโรจนศักดิ๙ บุญไทย สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ ขณะนี้ฝนตกหนักมาเป็นระยะ 
ประมาณเดือนกว่าแล้ว ในส่วนหมู่ท่ี ๘ มีความเดือดร้อนในเรื่อง ของถนน ๒ สาย 
สายที่ ๑ สายสวนพลู เชื่อมบางเหรียงใน ระยะทาง ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร
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นายสวงศ์ ชูวงศ์

เลขานุการา

ประธานสภาฯ

เลขาบุการฯ

ส่งผลให้นํ้ากัดเซาะ ถนนสายท่ี ๒ สวนพลู - ลำแพน เสียหายมาก การขนส่งสินค้า 
ทางการเกษตรไม่สะดวก การสัญจรไปมาลำบากและเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๔๖๖ ที่ผ่านมา ได้มีการประขุมหมู่บ้าน พี่น้อง ซาวบ้านได้สอบถามแนวทางใน 
การแก้ไขความเดือดร้อนของถนนเส้นนี้ว่าจะทำอย่างไร ผมได้ขี้แจงไปว่าอยู่เขตปา 
และแจ้งไปว่าจะนำเรื่องมาคุยกับท่านายก ครับ เราจะมีแนวทางในการแก้ไข 
อย่างไรได้บ้างครับ อีกเรื่องที่นายกแจ้ง มาว่าคนผู้รับเหมาทำไม้ยางพารา ที่เกิด 
ปัญหาในการบรรทุก ผมว่าเกิดปัญหาทุกหมู่บ้านนะครับ ผมคิดว่าน่าจะมีปัาย 
เตือนในการแจ้งนํ้าหนักในการบรรทุกให้ขัดเจนทุกซอยเลยนะครับ ขอบคุณครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 
ผมนายสวงศ์ ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ท่ี ๔ ขอแจ้งถนนสาย 
สะพานไม้แก่น แถวสวนปาล์มของขาวบ้านในพื้นที่นะครับ มีถนนขำรุด เป็นหลุม 
เป็นบ่อไม่สามารถวิ่งได้แล้ว ครับ
ขอมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่องนะคะ พรุ่งนี้ทางองศ์การบริหารส่วนตำบล 
โคกเจริญมีโครงการคัดแยกขยะอย่างถูกสุขลักษณะ เป้าหมายก็เป็นสมาซิกสภาฯ 
ทุกท่านนะคะ อสม. ผู้นำท้องที่ พรุ่งนี้ขอความร่วมมือสมาซิกทุกท่านเข้าร่วม 
โครงการ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ เพื่อนำรายงาน 
จังหวัดร่วมกับการคัดแยกขยะตามที่นายก แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ 
และขอแจ้งตามโครงการผีเกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองศ์การบริหารส่วน 
ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม 
๒๔๖๖ ณ โรงแรมบลูโซเทลกระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แจ้งสมาซิก 
สภาฯทุกท่านเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขึ้นรถที่ องศ์การบริหาร 
ส่วนตำบลโคกเจริญ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยทางองศ์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 
ได้เช่ารถบัส ไว้แล้ว ๑ คัน ส่วนสมาซิกท่านใดที่มีความประสงค์พารถไปเองโปรด 
แจ้งให้ทาง อบต. ทราบด้วยนะคะ เพราะเราเดินทางไปราซการ ได้เช็คจำนวนคน 
ให้ถูกต้อง หากเกิดปัญหาติดขัด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ซึ่งกิจกรรมวันแรก 
ขอให้ใส่เส้ือ งานกีฬา อบต. วันท่ีสอง ก็ใส่เส้ือ อบต. สีฟ้าลายขอ รวมระยะเวลา ๒ 
วันนะคะ ขอบคุณคะ
ขอแจ้งนิดนึงนะครับ งานมหกรรมแห่งความภักดี ๑๒๔ ปี
“สุขท่ีสุด ทับปุดบ้านเรา”ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๖ ณ ที่ว่าการ
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จะใส่ผ้าไทยสีแดง ซ่ึงสมาซิกหมู่ที่ ๗ ได้ส่ังไว้แล้ว
เหมือนพนักงาน สมาซิกสภาฯ คนอื่นว่าไงบ้างครับ ขอเซิญเลขานุการฯ ครับ
ขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะ ว่า ในงาน ๑๒๔ ปี อำเภอทับปุด เรามีได้มีมติของ
คณะกรรมการจัดงาน ลงมติว่าใส่ผ้าไทยสีแดง ผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นท้องถิ่นของภาคใต้
นะคะ ซึ่งผู้หญิงจะใส่ผ้าถุง ผ้าปาเต๊ะสีแดง เส้ือลูกไม้สีขาว ข้าราชการและ
พนักงาน ก็ใส่เช่นเดียวกัน ส่วนสมาซิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ที่เป็นผู้หญิงก็ใส่ผ้าถุงสีแดง
และขอเสนอแนะว่า ผู้ขายจะสั่งผ้าปาเต๊ะ มาตัดเป็นเสื้อได้เหมือนกัน
ผืนละ ๑๓๐ บาทค่ะ

/ประธานสภาฯ ...
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ

เลิกประทุมเวลา ๑®.๕๐ บ.

สรุปนะครับ ในงาน ๑๒๕ ปี “สุขท่ีสุด ท ับปุดบ้านเรา” ให้ผู้ชายซื้อผ้าไทยสีแดง 
ผ้าปาเต๊ะ สั่งเหมือนกันและนำไปตัดเป็นเสื้อ ส่วนผู้หญิงจะใส่ผ้าถุง ผ้าปาเต๊ะสีแดง 
เส้ือลูกไม้สีขาวนะครับ ขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหมครับ
ไม่มี
ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการประชุมครับ

ผ้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนิตยา สุดชู) 

เลขานุการสภา อบต. โคกเจริญ

- คณะกรรมการตรวจรายงาบการประชุมสภาฯ อบต.โคกเจริญ ไต้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
อบต.โคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏ
ข้อความถูกต้องตรงตามที่ไต้ประชุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามเดิมทุกประการโดยไม่มีการแก้ไข

^)5-1 ,ย,5 I V , V ^ ปร:ะธานกรรมการตรวจ'รายงานการ'ประชุม 
(นายประยูร เทพณรงค์)

สมาซิกสภา อบต. โคกเจริญ หมู่ท่ี ๕

( ฟ
(นายอุดม บุญมา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาซิกสภา อบต. โคกเจริญ หมู่ท่ี ๒

บ  ̂6{ว เลขานการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางพรทิพย์ ปันทอง)

สมาซิกสภา อบต. โคกเจริญ หมู่ท่ี ๗

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายทนงศักดื้ ชุ่มจิตต์) 

ประธานสภา อบต.โคกเจริญ


